

## **TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP - CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ HƯỜNG**

Hiện nay, việc đổi mới trong công tác giáo dục là vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm. Nói đến phong trào đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy và học tập của Trường TH&THCS Vũ Xá, ai cũng nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Hường – giáo viên, tổ trưởng tổ chuyên môn khối 1. Cô là một tấm gương tiêu biểu về sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và tinh thần học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

Với hơn 12 năm gắn bó với nghề, cô Hường đã được phân công giảng dạy ở các khối lớp 5 và lớp 1, đây là những lớp có vị trí rất quan trọng của bậc tiểu học. Dù giảng dạy ở lớp nào thì cô cũng đều làm tốt vai trò của mình, cô luôn tiên phong trong việc thay đổi phương pháp dạy học sao cho phù hợp với chính học sinh của mình. Những giờ dạy của cô luôn để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng nghiệp và các em học sinh. Để trau dồi trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân, cô luôn tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, không chỉ tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức, cô còn tìm đọc các tập san, tạp chí giáo dục, dự giờ các tiết dạy trên mạng internet, dự giờ đồng nghiệp, trao đổi sinh hoạt chuyên môn với đồng nghiệp để có những bài dạy hay, sáng tạo, có phương pháp, hình thức tổ chức khoa học, truyền cho học sinh niềm vui, yêu thích khi được tham gia các hoạt động ở trên lớp. Với những tài năng cùng với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng vươn lên, cô Nguyễn Thị Hường được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ chuyên môn khối 1 từ năm 2018 đến nay. Trong công tác mũi nhọn, cô luôn xung phong tham dự các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, các tiết dạy của cô đã để lại dấu ấn trong lòng ban giám khảo và các giáo viên tham dự. Trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cô Nguyễn Thị Hường luôn tích cực, đi đầu trong việc thực hiện các tiết dạy minh họa để đồng nghiệp trong trường học hỏi, giúp đồng nghiệp bồi dưỡng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để phát huy phẩm chất, năng lực cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Nhờ những nỗ lực của mình, cô giáo Nguyễn Thị Hường đã được nhà trường và cấp trên ghi nhận và đánh giá rất cao với những thành tích sau: 01 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 04 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 1 lần đạt giải thi về ATGT cấp huyện, 2 năm được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt sáng kiến khoa học cấp huyện. Với những đóng góp của mình, cô giáo Nguyễn Thị Hường thật xứng đáng là tấm gương điển hình về đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và học tập, là tấm gương sáng, có sức lan tỏa mạnh mẽ để đồng nghiệp học tập và noi theo, được học sinh và phụ huynh tin tưởng, yêu quý.

## Một số thành tích nổi bật của cô giáo Nguyễn Thị Hương



Nguồn tin: Trần Thị Mai – GV trường TH&THCS Vũ Xá